



ประกาศเทศบาลตำบลช่องลม  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) , ๒๗ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เทศบาลตำบลช่องลม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.chonglom.go.th/](http://www.chonglom.go.th/)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเชาวลิต เสถียร)  
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม





# แผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลช่องลม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



## คำนำ

“แผนการดำเนินงาน” เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลช่องลมขึ้น โดยได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เรียบร้อยแล้ว โดยจัดหมวดหมู่ยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้เป็นการแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลช่องลม

ตุลาคม ๒๕๖๔

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลช่องลม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๑๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลช่องลม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลมและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลช่องลมขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทาง ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลช่องลม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

#### **การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

#### **๑.๔ รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

##### **ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

##### **ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

##### **ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

/ ๒. ขั้นตอน...

**ขั้นตอนที่ ๔** การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

มากขึ้น

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพ

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลช่องลม  
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม งบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้อย่างถูกต้อง



# ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผต. ๐๑)

แบบ ผต. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผต. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผต. ๐๒)

แบบ ผต.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต. ๐๒/๑)

แบบ ผต.๐๒/๑ เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/ครุภัณฑ์/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 เทศบาลตำบลช่องลม  
 \*\*\*\*\*

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
<b>ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านการจัดการวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๑๐.๕๓	๒,๕๘๐,๖๐๐.๐๐	๑๓.๐๖	กองช่าง
๑.๒ แผนงานทะเลชุมชน	๑	๑.๓๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๘	กองช่าง
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๒.๖๓	๓๒๗,๖๐๐	๑.๗๒	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑๔.๔๗</b>	<b>๓,๑๐๘,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖.๓๒</b>	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒.๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๘	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑๑	๑๔.๔๘	๓,๖๘๘,๖๐๐.๐๐	๑๗.๓๗	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑๗.๑๑</b>	<b>๓,๗๓๘,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๑๗.๘๕</b>	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากิจกรรมพลุดอกฟ้า</b>					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๓๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๕	กองการศึกษา
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๓๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๕	กองสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒.๖๒</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๑๐</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลชองลม

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษาคุณภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๓.๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๐	กองวิชาการและ แผนงาน
๔.๒ แผนงานการรักษาสภาพกายใน	๓	๓๗.๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๗	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๑๕.๓๗	๔๘๓,๖๖๐.๐๐	๒.๕๗	กองสาธารณสุขฯ
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๓.๓๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๐	กองสวัสดิการ
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๗.๘๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	กองสวัสดิการ สำนักปลัด
๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๕	๑๗.๗๔	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๖	กองการศึกษา
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๖	๗.๘๗	๑๑,๐๘๗,๖๐๐.๐๐	๕๘.๖๓	กองสวัสดิการ กองสาธารณสุข
รวม	๔๔	๕๗.๙๑	๑๑,๔๗๕,๒๖๐.๐๐	๖๒.๘๗	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน	๑	๑.๓๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๗	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๑.๓๓	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๗	
ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว					
- ไม่มีโครงการ	๐	๐	๐	๐	-
รวม	๐	๐	๐	๐	
ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล					
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓.๕๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๒	สำนักปลัด
๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒.๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๖	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	๕	๖.๑๘	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๗	
รวมทั้งสิ้น	๗๖	๑๐๐.๐๐	๑๘,๗๑๙,๐๖๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕													
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒						
๑	โครงการก่อสร้างถนน พูนดินผิวจราจรลูกรัง พร้อมเบดอัด จากบ้าน นางเงิน นิมมวล ถึงบ้าน นางเล็ก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม (ทบ. หน้าที่ ๔๕)	ก่อสร้างถนนพูนดินผิวจราจรลูกรัง พร้อมเบดอัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมกำหนด)	๑๑๘,๘๐๐.-	หมู่ที่ ๓ บ้าน ช่องลม	กองช่าง														
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน นายคำตัน พรศิริ ถึงบ้าน นายสุรราช สมจิตร์ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเจริญ (ทบ. หน้าที่ ๔๕)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมเบดอัดปิดขอบทาง พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมกำหนด)	๑๑๗,๓๐๐.-	หมู่ที่ ๗ บ้าน คลองเจริญ	กองช่าง														

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕												
						๕๕	๕๖	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓					
๓	โครงการเสริมผิวทางแอส ฟัลติกคอนกรีต สายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบึงกระดาน  (ทบ. หน้าที่ ๙๕)	เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. ระยะทาง ๐.๕๖๕ กม. พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมก้าหนด)	๖๑๓,๑๐๐.-	หมู่ที่ ๓ บ้าน บึงกระดาน	กองช่าง															
๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง เริ่มจากสุดถนน ลาดยางบ้านนางวันเพ็ญ สร้อยดี ถึงถนนสาย ลานกระบือ-ลานตบบัว เกาะศุภครระบาท หมู่ที่ ๔ บ้านปรีอพันใด  (ทบ. หน้าที่ ๙๕)	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมก้าหนด)	๔๔๔,๕๐๐.-	หมู่ที่ ๔ บ้าน ปรีอพันใด	กองช่าง															

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						ธ.ค.	พ.ย.	พ.ธ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.พ.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.		
๕	โครงการปรับปรุงถนน คูกรัง เริ่มจากนายอินทร์ สิงทอง ถึงถนนสาย สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านปรีอพันไถ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมกำหนด)	๓๗๐,๑๐๐.-	หมู่ที่ ๔ บ้าน ปรีอพันไถ	กองช่าง														
๖	โครงการเสริมสันฝายน้ำล้น บริเวณนายพราม จูด้วง หมู่ที่ ๔ บ้านปรีอพันไถ	เทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๖๐ เมตร ความสูง ๑.๔๕ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมกำหนด)	๒๐,๑๐๐.-	หมู่ที่ ๔ บ้าน ปรีอพันไถ	กองช่าง														
๗	โครงการปรับปรุงถนน คูกรังสายหนองโสน ตลอดสาย หมู่ที่ ๖ บ้านเพชรสุวรรณ	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องลมกำหนด)	๔๙๙,๓๐๐.-	หมู่ที่ ๖ บ้าน เพชรสุวรรณ	กองช่าง														



ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕																	
						'๕๖	'๕๗	'๕๘	'๕๖	'๕๗	'๕๘	'๕๙	'๖๐	'๖๑	'๖๒	'๖๓	'๖๔									
๘	โครงการเปลี่ยนผ้าตะแกรง รางระบายน้ำ ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเจริญ (ทบ. หน้าที่ ๙๖)	ทำสำรวจระบายน้ำหลัก ขนาดฝาราง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร/ฝา จำนวน ๑๘๑ ฝา พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาล ตำบลช่องเสม็กกำหนด)	๒๙๗,๕๐๐.-	หมู่ที่ ๗ บ้าน คลองเจริญ	กองช่าง																					
รวม	๘		๒,๔๘๐,๖๐๐.-																							

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลชองลม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕											
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔					
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างภายใน ตำบลชองลม หมู่ที่ ๓ บ้านบึงกระดาน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอสามกระบือ เพื่อสนับสนุน โครงการติดตั้งแสงสว่างภายในตำบล ชองลม หมู่ที่ ๓ บ้านบึงกระดาน (รายละเอียดตามการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามกระบือ กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ ๓ บ้าน บึงกระดาน	กองช่าง															
รวม	๑		๓๐๐,๐๐๐.-																	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕																
						๕'๒	๕'M	๕'๑	๕'๓	๕'๔	๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙							
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการละเล่นท้องถิ่น (สารทไทย-กล้วยไข่และ ของดีเมืองกำแพงเพชร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทบ. หน้าที่ ๑๙)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ลานกระบือ เพื่อสนับสนุนโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการละเล่น ท้องถิ่น (สารทไทย-กล้วยไข่และของดี เมืองกำแพงเพชร) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐.-	จังหวัด กำแพงเพชร	สำนัก ปลัดเทศบาล																	
๒	โครงการงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงาน กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทบ. หน้าที่ ๑๙)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ลานกระบือ เพื่อสนับสนุนโครงการ งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และ งานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐.-	จังหวัด กำแพงเพชร	สำนัก ปลัดเทศบาล																	
รวม	๒ (ทบ. หน้าที่ ๑๙)		๑๐๐,๐๐๐.-																			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓							
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (ทบ. หน้า ๕๓)	การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ของเด็ก ฐานกิจกรรม กิจกรรมเกมส์ และการแสดง ความสามารถบนเวที	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															
๒	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ (ทบ. หน้า ๕๔)	เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการโดย จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทน	๒๐,๐๐๐.-	อำเภอ จังหวัด ประเทศ	กองการศึกษา															
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพการจัดการ เรียนการสอนและศึกษา ดูงานทางเทคโนโลยีสำหรับ บุคลากร (ทบ. หน้า ๕๔)	อบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ สอนและศึกษาดูงานทางเทคโนโลยี สำหรับบุคลากร	๑๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															
๔	โครงการนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการ (ทบ. หน้า ๕๔)	จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โดย จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕							
						๕๖	๕๗	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓
๕	โครงการพัฒนาคณาจารย์ และมาตรฐานการศึกษา (ทบ. หน้า ๕๕)	อบรมพัฒนาคณาจารย์และมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลของลม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา	๕๖	๕๗	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓
๖	โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กปลอดโรค (ทบ. หน้า ๕๕)	เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิด โรคต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา	๕๖	๕๗	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓
๗	โครงการกิจกรรมเด็กและ เยาวชนของศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลช่องลม (ทบ. หน้า ๕๕)	จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน โดย จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองการศึกษา	๕๖	๕๗	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒							
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ทบ. หน้า ๕๖)	(๑) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) (๒) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ (๓) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (๔) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน (๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน (๖) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๕๕๐,๒๐๐-  ๒๑๑,๐๐๐-  ๑๖,๘๐๐- ๘๒,๐๐๐-  ๔๙๖,๘๐๐-  ๑๑๒,๘๐๐-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															
๙	โครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ (ทบ. หน้า ๕๘)	จัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕												
						๕	๖	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒					
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม)  (ทบ. หน้าที่ ๕๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ๑) ร.ร. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒) ร.ร. สังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน ภารกิจ	๕๔๘,๑๐๐.-  ๒๕๑,๑๐๐.-  ๓๘,๖๐๐.-	โรงเรียนใน เขตเทศบาล ตำบลช่องลม	กองการศึกษา	←														
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน (ทบ. หน้าที่ ๖๐)	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภายในเขตเทศบาลตำบลช่องลม จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๒๐๑,๒๐๐.-	โรงเรียนใน เขตเทศบาล ตำบลช่องลม	กองการศึกษา	←														
รวม	๑๑		๓,๖๘๘,๖๐๐.-																	



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย  
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๕										
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕			
๑	โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทบ. หน้า ๕๖)	จัดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่องลม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาลตำบลช่องลม	กองการศึกษา														
รวม	๑		๑๐,๐๐๐.-																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕													
						๔	๕	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔				
๑	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ เกษตรกร (ทบ. หน้า ๖๙)	ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นค่า ดำเนินการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุและอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข			↕													
รวม	๑		๑๐,๐๐๐.-																		

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕											
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑					
๓	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลช่องลม  (ทบ. หน้าที่ ๒๓)	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง การจัดประชุม ประชาชนตำบล	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองวิชาการ และแผนงาน												
รวม	๑		๒๐,๐๐๐.-														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลชองลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒							
๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ทบ. หน้าที่ ๕๐)	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนให้แก่มักมงาน ดับเพลิง สมาชิก อปพร.ตำบลชองลม	๒๐,๐๐๐.-	อาคารงาน ป้องกันฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล															
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร. (ทบ. หน้าที่ ๕๑)	ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพใน การปฏิบัติงานให้กับสมาชิก อปพร.	๓๕,๐๐๐.-	อาคารงาน ป้องกันฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล															
๓	โครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ทบ. หน้าที่ ๕๑)	ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	๒๐,๐๐๐.-	จุดตรวจ ตำบลชองลม	สำนัก ปลัดเทศบาล															
รวม	๓		๕๕,๐๐๐.-																	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕							
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐		
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำ และพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการประปา หมู่บ้าน (ทบ. หน้าที่ ๖๔)	เก็บตัวอย่างน้ำประปาทุกจุดส่งตรวจ ศูนย์ห้องปฏิบัติการอนามัย	๖๒,๔๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕						
๒	โครงการป้องกันโรค ใช้เลือดออก (ทบ. หน้าที่ ๖๘)	๑. ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายและ ทรายอะเบทเพื่อควบคุมโรค ๒. ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัด ยุงลาย	๔๐,๐๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			↕					
๓	โครงการป้องกันโรค ใช้หัตถ์มาก (ทบ. หน้าที่ ๖๘)	๑. ซื้อยาฆ่าเชื้อโรคใช้หัตถ์มาก ๒. ค่าจ้างเหมาพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ใช้หัตถ์มาก	๓๐,๐๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม			↕					
๔	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า (ทบ. หน้าที่ ๖๔)	๑. ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ค่าอุปกรณ์การฉีด ๓. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๔. ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวน สุนัขและแมว	๓๐๔,๒๖๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				↕				

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕			
						'๕'	'๖'	'๗'	'๕'	'๖'	'๗'	
๕	โครงการอาหารปลอดภัย (ทบ. หน้าที่ ๖๙)	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้าน สะดวกอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารและ แผงลอยจำหน่ายอาหาร	๑๕,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕					
๖	โครงการให้ความรู้โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ทบ. หน้าที่ ๖๙)	อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในวัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อราย ใหม่ การติตราผู้ป่วยและส่งเสริมการ เข้าถึงยาต้าน	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕					
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำด้านสุขภาพ (ทบ. หน้าที่ ๗๐)	อบรมให้ความรู้ทีมอาสาสร้างสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕					
๘	โครงการให้ความรู้ ผู้ปกครองเด็ก ๐-๖ ปี (ทบ. หน้าที่ ๗๐)	อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก ๐-๖ ปี	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม						↕	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔									
						พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕							
						๕	๖	๕	๖	๗	๘	๙			
๙	โครงการทำบ้านน้อง (ทบ. หน้าที่ ๙๐)	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕								
๑๐	โครงการส่งเสริมการแพทย์ แผนไทย (ทบ. หน้าที่ ๙๐)	ให้ความรู้ จัดตั้งและพัฒนารูมปัญญา การแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและรักษาพยาบาล ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น	๓๐,๐๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕								
๑๑	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ เกษตรกร (ทบ. หน้าที่ ๖๙)	อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังสุขภาพ เกษตรกร จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕								
๑๒	เงินอุดหนุนหมู่บ้านตาม แนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุขเทศบาล ตำบลช่องลม (ทบ. หน้าที่ ๙๑)	เงินอุดหนุนให้หมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริ	๑๖๐,๐๐๐.-	พื้นที่ตำบล ช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		↕								
รวม	๑๒		๔๘๑,๖๖๐.-												

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑๓	๕'๑๔	๕'๑๕					
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ทบ. หน้าที่ ๗๘)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต การช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสวัสดิการ สังคม															





ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๔			
						'๕๖	'๕๗	'๕๘	'๕๖	'๕๗	'๕๘	
๔	โครงการพัฒนาเมืองสตรี ประชาธิปไตย (ทบ. หน้าที่ ๘๐)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของประชาชนตามระบอบ ประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	สำนัก ปลัดเทศบาล		↕			↕		
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่ ผู้นำชุมชนและประชาชน (ทบ. หน้าที่ ๘๒)	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.-	อาคารงาน ป้องกันฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล							
๖	โครงการฝึกอบรมการเฝ้า ระวังการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด (ทบ. หน้าที่ ๘๒)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	อาคารงาน ป้องกันฯ	สำนัก ปลัดเทศบาล					↕		
รวม	๖		๘๐,๐๐๐.-									

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง  
๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕													
						๕๖๕	๕๖๖	๕๖๗	๕๖๘	๕๖๙	๕๗๐	๕๗๑	๕๗๒						
๑	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนช่องลมสุพรรณบุรี (ทบ. หน้าที่ ๘๓)	จัดส่งนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน สถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลตำบล ช่องลมเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนช่องลมสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา														
๒	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประเพณี สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ (ทบ. หน้าที่ ๘๓)	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา														
๓	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ทบ. หน้าที่ ๘๔)	ส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และจัดส่งนักกีฬา ในตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ ในระดับอำเภอระดับ จังหวัด และระดับประเทศ	๓๐,๐๐๐	อำเภอ ลานกระบือ	กองการศึกษา														

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕														
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓						
๔	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาสามพันห้า วัน (ทบ. หน้าที่ ๘๔)	จัดส่งนักกีฬาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของเทศบาลตำบลช่องลมเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาสามพันห้า วัน กศน. อำเภอ ลานกระบือ	๑๐,๐๐๐.-	อำเภอ ลานกระบือ	กองการศึกษา															
๕	โครงการฝึกทักษะทางการ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ทบ. หน้าที่ ๘๔)	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ให้กับเด็กเยาวชนในเขตตำบลช่องลม พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อ การอาชีพในทุกระดับ	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															
๖	โครงการ TO BE NUMBER ONE (ทบ. หน้าที่ ๘๕)	รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแส นิยมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															
๗	โครงการส่งเสริมกีฬา ภายในเขตเทศบาลตำบล ช่องลม (ทบ. หน้าที่ ๘๖)	จัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล ตำบลช่องลม โดยจ่ายเป็นค่าเตรียม สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหาร ค่ากรรมการตัดสิน ค่าถ้วย รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐.-	โรงเรียน เทศบาล ช่องลม	กองการศึกษา															

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕					
						'๕๕	'๕๖	'๕๗	'๕๕	'๕๖	'๕๗			
๘	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์ (ทบ. หน้าที่ ๘๖)	สร้างน้ำพระ รตนาโขยพริ้วสูงอายุ ประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวด ก้อพระเจดีย์ทราย	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองการศึกษา		↕							
๙	โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ (ทบ. หน้าที่ ๘๖)	ประกวดนางนพมาศ ประกวด ประดิษฐ์กระทงสวยงาม และอบรม ให้ความรู้การประดิษฐ์กระทง	๑๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องลม	กองการศึกษา		↕							
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณี ทางศาสนาเทศน์มหาชาติ (ทบ. หน้าที่ ๘๗)	ชบวนแห่กัณฑ์เทศน์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และเทศน์ทรงเครื่อง	๑๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ ๕ ตำบลช่องลม	กองการศึกษา		↕							
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณี ทอดเทียนโยม (ทบ. หน้าที่ ๘๗)	การประกวดขบวนแห่เทียนโยม การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ การประกวดปล่อยโคมไฟลอยท่วง	๑๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ ๔,๖,๗ ตำบลช่องลม	กองการศึกษา							↕		
๑๒	โครงการส่งเสริมประเพณี บุญกัณฑ์ข้าวใหญ่ของดี ตำบลช่องลม (ทบ. หน้าที่ ๘๗)	พิธีทำขวัญข้าว การแสดงวิถี ชีวิต การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.-	หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องลม	กองการศึกษา							↕		



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่อลม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕												
						๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓					
๑	เงินสนับสนุนโรงพยาบาล และหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ทบ. หน้าที่ ๒)	จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล ช่อลม	๑๐๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่อลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม													
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ทบ. หน้าที่ ๒)	จ่ายเป็นค่าดำเนินการสังคมสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ	๗,๕๕๘,๐๐๐.-	หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘	กองสวัสดิการ และสังคม													
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ (ทบ. หน้าที่ ๓)	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการและทุพพลภาพ	๓,๐๕๕,๖๐๐.-	หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘	กองสวัสดิการ และสังคม													
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ทบ. หน้าที่ ๓)	จ่ายเป็นค่าดำเนินการสังคมสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้กับผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐.-	หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘	กองสวัสดิการ และสังคม													

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๔						
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔
๕	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (ทบ. หน้าที่ ๔)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔ /ว ๒๕๐๒ สว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓	๒๐๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลช่องลม (ทบ. หน้าที่ ๔)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔ /ว ๒๕๐๒ สว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๓	๒๐๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	กองสวัสดิการ สังคม										
รวม	๖		๔๐๑,๐๘๗,๖๐๐.-												



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลช่องลม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕											
						๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓					
๑	โครงการบำบัดขยะมูลฝอย (ทบ. หน้าที่ ๗๔)	จ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการขยะ มูลฝอยแบบครบวงจรด้วยวิธีเชิงกล- ชีวภาพ จำนวน ๑๒ เดือน	๗๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบล ลานกระบือ (ขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ ตำบล ช่องลม)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม															
รวม	๑		๗๐,๐๐๐.-																	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลช่องลม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๔								
						๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔					
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ทบ. หน้าที่ ๑๓)	จัดให้มีการเลือกตั้งของ อบท. ตามที่ คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่ใน การบริหารเทศบาลตำบลช่องลม	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	สำนัก ปลัดเทศบาล															
๒	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ทบ. หน้าที่ ๑๔)	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ทักษะ ความสามารถประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการทำงาน	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	สำนัก ปลัดเทศบาล															
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทบ. หน้า ๑๔)	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน เทศบาล	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลช่องลม	สำนัก ปลัดเทศบาล															
รวม	๓		๖๐,๐๐๐.-																	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลของลม

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕											
						๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕	๕ ๕				
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล (ทบ. หน้า ๘๑)	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึง ความสำคัญของวันกำเนิดเทศบาล ๒๕ เมษายน ของทุกปี	๑๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลของลม	สำนัก ปลัดเทศบาล												
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่พนักงานเทศบาลและ ประชาชนหมู่บ้าน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างให้แก่พนักงานเทศบาลและ ประชาชนหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.-	เทศบาล ตำบลของลม	กองคลัง												
รวม	๒	(ทบ. หน้า ๘๑)	๓๐,๐๐๐.-														